



27 มกราคม 2558 หน้า 13

เร่งปล่อยกู้กู้มสวนยางรายย่อย

หมุนจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปยางแผ่นดิบส่งขาย

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สมาคมผู้กรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย กลุ่มน้ำยางสดเข้าพบ ซึ่งมีผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจาก 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา สงขลา สตูล กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางรายย่อยที่มีพื้นที่ในการปลูกยางไม่เกิน 10 ไร่ ได้รวมตัวกันเพื่อขออนุญาต และให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตน้ำยางสด เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนขึ้นมาใหม่ และได้ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์ราคาขางตกต่ำ ซึ่งในขณะนี้ราคารับซื้อน้ำยางสดอยู่ที่ 34 บาท/กก. เท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เสนอให้กลุ่มเกษตรกร แปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นดิบแล้วส่งขายตามกลไกตลาด ซึ่งจะได้อายุดีกว่าคือ 58 บาท/กก. ทั้งนี้จะดำเนินการโดยการปล่อยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้นำไปซื้ออุปกรณ์ในการแปรรูปยางส่งขายต่อไป

นางเรไร รัดนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการแก้ปัญหาในระยะสั้นนั้น คณะทำงานที่ประกอบด้วยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง กรมวิชาการเกษตร และผู้แทนเกษตรกรจาก 8 จังหวัด ดังกล่าว



อำนาจ ปะติเส

ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 26 มกราคมนี้ โดยจะให้ความช่วยเหลือในการปล่อยเงินกู้แปรรูปยางดอกเบ็ช้ต่ำ ที่คงเหลือจำนวน 5,000 ล้านบาท จากโครงการสนับสนุนเงินทุนแก่สถาบันเกษตรกร ที่ให้วงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท และปล่อยกู้ให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปผลผลิตไปเพียง 5,000 ล้านบาทเศษ ในการนำไปจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปยางพารา ได้แก่ จักรรีดยาง มอเตอร์รีดยาง ตะกรงใส่น้ำยาง เป็นต้น เพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบและตลาดกลางมีราคาประมูล 58 บาท/กก. ทั้งนี้คณะทำงาน จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการปล่อยกู้ก่อน หากไม่ติดปัญหาจะสามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ได้ทันที แต่หากติดหลักเกณฑ์บางประการ จะนำเรื่องขึ้นเสนอกรม. เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง”

สำหรับโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) จะใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อเข้าประมูลตามกลไกตลาดกลางยางพารา โดยรับซื้อยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแผ่นรมควันอัดก้อน และยางแท่ง STR20 จากสถาบันเกษตรกร และตลาดกลางยางพารา ทั้งตลาดซื้อขายจริง (spot market) และตลาดซื้อขายล่วงหน้า (forward market) นำมาบริหารจัดการเป็นลักษณะสต็อกหมุนเวียน (moving stock) เพื่อใช้เป็นมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย โดยคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทาง และข้อปฏิบัติการซื้อขายและการ

บริหารจัดการโครงการ โดยจะเข้ารับซื้อเมื่อราคาขางในตลาดอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาที่กำหนด และเสนอขายตามความเห็นชอบของคณะทำงาน ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน (พฤศจิกายน 2557—เมษายน 2559) โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถรักษาเสถียรภาพราคาขางในตลาดไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไป เกื้อกูลให้สถาบันเกษตรกรมีตลาดสำหรับระบายยาง เกิดการหมุนเวียนการผลิตและการรับซื้อยางดิบจากเกษตรกรนำมาแปรรูปต่อไป



27 มกราคม 2558 หน้า 12

สกก.แนะเกษตรกร เร่งสร้างแนวกันไฟ กันไฟไหม้หน้าแล้ง

● สกก.แนะการดูแลสวนยางในฤดูแล้ง ให้เกษตรกรเร่งคลุมดิน ตัดแต่งกิ่ง งดการใส่ปุ๋ย เพื่อลดการสูญเสียน้ำ พร้อมเตือนให้ระวังเรื่องไฟไหม้ต้นยาง ให้สร้างแนวกันไฟ และกำจัดวัชพืช

นายประสิทธิ์ หนัดเสน รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ปริมาณน้ำและความชื้นในดินจะต่ำ อันเนื่องจากรีปริมาณแสงแดดและกระแสลมแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสวนยางพาราของเกษตรกร เพราะต้นยางสูญเสียน้ำสูงขึ้น อาจทำให้ยางแห้งตายได้ โดยเฉพาะสวนที่ต้นยางยังเล็ก ระบบรากยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถจะดูดน้ำได้ดินระดับลึกได้ และไม่มีการคลุมดิน ดังนั้นการรักษาความชื้นในดิน ด้วยการคลุมดินจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

นายประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการดูแลรักษาสวนยางในฤดูแล้งนั้น เกษตรกรควรจะต้องเตรียมการล่วงหน้า ในขณะที่ดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่สูง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการกำจัดวัชพืชในสวนยางตนเองในช่วง 2 ปีแรกที่ปลูกในเขตแห้งแล้ง โดยการจัดหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว มาคลุมโคนต้นยาง ตัดแต่งกิ่งเหลือไว้จำนวนที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดแรงต้านลมแล้ว ยังช่วยลดการดึงเอาธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในลำต้นมาใช้มากเกินไปอีกด้วย

นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องระวังเรื่องไฟไหม้สวนยาง ควรจะทำแนวกันไฟเป็นการป้องกันไฟที่ลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงที่อยู่ติดกับสวน สามารถทำได้โดยการไถ หรือขุดตักวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่ำกว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง เพราะวัชพืชยืนต้นแห้งตายทั่วทั้งสวน กลายเป็นเชื้อไฟได้อย่างดี รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องเผ่าระวังสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟในสวนยาง เช่น การเผาขยะ การสูบบุหรี่ เป็นต้น



27 มกราคม 2558 หน้า 22

เตือนฤดูแล้งระวังไฟในสวนยาง

นายประสิทธิ์ หนัดเส้น รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยว่า การคลุมดินมีความสำคัญกับต้นยางที่กำลังอยู่ในระยะยางอ่อน ยังไม่เปิดกรีด เพราะจะช่วยรักษาความชื้นในดินช่วงหน้าแล้ง ทำให้ต้นยางมีแหล่งน้ำที่จะดูดไปทดแทนส่วนที่คายออกทางใบ รวมทั้งวัสดุคลุมดินที่ย่อยสลาย ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีขึ้น และจะทำให้ลดอัตราการปลูกลายช่อมให้น้อยลง

นอกจากนี้ ควรทำแนวกันไฟป้องกันไฟจากบริเวณข้างเคียงที่อยู่ติดกับสวน กว้างไม่ต่ำกว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง สวน

ขนาดใหญ่ควรทำทุก ๆ 100 เมตร ระหว่างแถวยางควรกำจัดวัชพืช โดยตากหรือหวดซิดดินไม่ควรใช้สารเคมีกำจัด เพราะจะทำให้วัชพืชขึ้นต้นแห้งตายกลายเป็นเชื้อไฟ

หากต้นยางถูกไฟไหม้ไม่รุนแรงนัก ใช้ปูนขาวผสมน้ำอัตรา 1:1 ทิ้งไว้ค้างคืนทาถ้าต้น เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด ทำให้ต้นยางสูญเสียน้ำ รวมทั้งป้องกันโรคและแมลงอาจเข้าทำลาย หากเปลือกต้นยางบริเวณที่ถูกไฟไหม้แตกออก ให้ใช้มีดปาดเอาส่วนที่เสียหายออกแล้วใช้สีน้ำมันทาปิดทับ แต่ถ้าหากได้รับความเสียหายจนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกินร้อยละ 40 ของทั้งสวน ควรโค่นทิ้งเพื่อทำการปลูกลายใหม่.

27 มกราคม 2558 หน้า 8

Thailand

ประชาชนบุรีรัมย์แก้ปัญหา พื้นที่ทับซ้อนอุทยานฯ



© CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

ชาวบ้านอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กว่า 500 คนลงมือโค่นต้นยาง
ประท้วงภาครัฐประกาศเขตที่ดินอุทยานทับซ้อนที่ทำมาหากินชาวบ้าน

ที่ลานสนามมัสยิดซ็อรุดดิน บ้านมาแซ หมู่ 11 ตำบลปะลุกาสาเมาะ
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีชาวบ้านกว่า 500 คนที่ถือครองที่ดิน นส.
3 ก พร้อมหนังสือใบอนุญาตเหยียบย่ำที่ดิน ปี 2472 ที่ออกให้ในสมัยอำเภอบา
เจาะ จังหวัดสายบุรี บนที่ดินบริเวณแนวเทือกเขาบูโด-สุโหงป่าดี มารวม
ตัวกันโค่นต้นยางพาราเก่าแก่อายุเกือบ 100 ปี ของนายมะดีเอรี๊ะ เย๊ะตุแก
เพื่อประท้วงที่ ในปี 2542 กรมอุทยานแห่งชาติ ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
ติงูโดกิน พื้นที่เกือบแสนไร่ ทับซ้อนกับที่ทำกินชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านกว่า
6,985 ครัวเรือนเดือดร้อน ถูกกองทุนสงเคราะห์สวนยางฯ ปฏิเสธไม่ยอม
จ่ายเงินอุดหนุนให้ โดยอ้างว่าที่ดินของชาวบ้านเป็นเขตอุทยานฯ

เบื้องต้นชาวบ้านให้เวลากองทุนสงเคราะห์สวนยางฯ 30 วัน ในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว หากไม่แล้วเสร็จชาวบ้านจะเริ่มโค่นต้นยางพาราแก่
เพิ่มเติมอีก



27 มกราคม 2558 หน้า 14

เบรกชาวสวนกรีดยางช่วงแตกใบอ่อน

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ขณะนี้ในหลายจังหวัดของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยางพาราเริ่มผลัดใบบ้างแล้ว ซึ่งในช่วงที่ยางผลัดใบอาหารจะถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่ลำต้นและยางจะไม่สามารถสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารใหม่ได้ เนื่องจากไม่มีใบในช่วงที่ยางเริ่มผลัดใบ เกษตรกรก็ยังสามารถกรีดยางและเก็บผลผลิตได้อยู่บ้าง เพราะยังมีอาหารสะสมอยู่ในลำต้นยาง

ทั้งนี้ เมื่อยางเริ่มแตกใบอ่อนอาหารที่เก็บสะสมอยู่ในลำต้นยาง จะถูกนำไปใช้ในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของใบที่แตกใหม่ เกษตรกรต้องหยุดกรีดยางในช่วงนี้ ซึ่งหากยังฝืนกรีดยางในช่วงที่ยางเริ่มแตกใบอ่อน จะทำให้อาหารในลำต้นยางไม่พอที่จะส่งไปสร้างใบใหม่ ทำให้ใบที่จะเกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ ลำต้นยางก็จะสังเคราะห์แสงเพื่อสร้าง

อาหารได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ต้นยางเกิดการเปลือกแห้งได้และจะกรีดยางในช่วงที่ยางเริ่มแตกใบอ่อน เพื่อพักต้นยางให้ต้นยางสร้างใบใหม่เสียก่อนรอจนใบยางแก่ซึ่งต้นยางจะสังเคราะห์แสงสร้างอาหารผลิตน้ำยางได้อย่างเต็มที่แล้วก็ค่อยเปิดกรีดยาง ซึ่งจะยืดอายุการกรีดยางไปได้ในระยะยาว

สำหรับการหยุดกรีดยางในช่วงที่ยางผลัดใบนั้น นอกจากจะทำให้ต้นยางมีความสมบูรณ์แล้ว ยังจะทำให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาของพาราอย่างแน่นอน โดยคาดว่าเมื่อเปิดกรีดยางฤดูกาลใหม่ราคายางก็จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตยางในตลาดมีน้อย.



27 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (1)

กนอ.ดันนิคมเอสเอ็มอี3จว.ใต้ นราชนำร่อง

รบ.ทุ่ม4หมื่นล้าน
ให้จ้าง'เกษตรกร'
ทำ'ถนน-สะพาน'
'คลัง'เร่งคมนาถมุ่ม 4 หมื่นล้าน
จ้างเกษตรกรและคนจนซ่อม-
สร้างถนน ช่วงหน้าแล้งทั่วประเทศ
ลุ้น ครม.ไฟเขียวแผนน้ำอีก 2.4
แสนล้าน (อ่านต่อหน้า 5)

นิคมเอสเอ็มอี

รบ.เร่ง4หมื่นล.จ้างงานหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา สรุปรมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มผู้ยากจน โดยจะให้กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณพัฒนาและบูรณะซ่อมแซมถนนทั่วประเทศวงเงิน 40,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ หรืออย่างช้าไม่เกิน

เดือนมีนาคม ซึ่งเข้าสู่ฤดูแล้งพอดี

"แต่ละปีกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณพัฒนาและซ่อมแซมถนนทั่วประเทศอยู่แล้ว แต่กระทรวงการคลังขอให้กระทรวงคมนาคมเพิ่มจากงบประมาณประจำปีเข้าไปอีก 40,000

ล้านบาท โดยงบประมาณก้อนนี้กระทรวงการคลังจะกู้เงินจากตลาดเงิน แต่จะเป็นวิธีการไหนและรูปแบบใด ยังอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)" นายสมหมายกล่าว

จ้างซ่อม-สร้างถนนเชื่อมหมู่บ้าน

นายสมหมายกล่าวว่า การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบโดยตรง จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและเกษตรกร โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ทำให้ว่างงานจะเป็นปัญหาของสังคมตามมา ดังนั้น การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบแบบนี้จะก่อให้เกิดการจ้างงานในชนบทมากขึ้น

"เมื่อรัฐบาลทุ่มเงิน 40,000 ล้านบาท เข้าสู่ระบบแล้ว บริษัทผู้รับเหมาในต่างจังหวัดที่ขณะงานประมูลจะไปว่าจ้างเกษตรกรที่ว่างงานช่วงหน้าแล้งมาทำงาน ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นโครงการขนาดเล็กๆ กระจายไปในชนบททุกแห่งทั่วประเทศ เช่น ซ่อมแซมถนน การสร้างสะพานรถข้ามสี่แยก หรือจุดตัด การก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด โดยวงเงิน 40,000 ล้านบาท จะแบ่งเป็นของกรมทางหลวง 25,000 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 15,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคมนาคมกำหนดให้ทั้ง 2 หน่วยงานศึกษารายละเอียดโครงการและเสนอ ครม.อนุมัติภายใน 2 สัปดาห์" นายสมหมายกล่าว

ชงแผนน้ำเร่งด่วนอีก2.4แสนล.

นายสมหมายกล่าวว่า นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน 240,000 ล้านบาท ระหว่างปี 2558-2559 แบ่งเป็นปี 2558 วงเงิน 110,000 ล้านบาท และปี 2559 วงเงิน 130,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบของกระทรวงคมนาคมอีก 40,000 ล้านบาทแล้ว วงเงินที่ใช้เร่งด่วนจะเป็น 280,000 ล้านบาท จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ขณะนี้จัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโครงการบริหารทรัพยากรน้ำของส่วนราชการต่างๆ ระยะเวลา 10 ปีเสร็จแล้ว และเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยแผนแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน เริ่มปี 2558-2559 วงเงิน 240,000 แสนล้านบาท ระยะกลาง ตั้งแต่ปี 2560-2564 และระยะยาวดำเนินการตั้งแต่ปี 2565

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

นิคมเอสเอ็มอี

'บีอีซี'วอนชะลอชุดหัวมัน

พล.อ.ฉัตรชัยยังกล่าวถึงการมอบนโยบายให้แก่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศที่ผ่านมา

27 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (2)

ว่า กำชับให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการผันราคาสินค้า ไม่ให้มีการกักตุนและขายแพงเกินจริง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคควบคุมราคา 41 รายการ ล่าสุดตนให้ความเห็นชอบประกาศราคาน้ำมันปาล์มและก๊าซหุงต้ม ที่ลดลงจากราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่อง หลังจากประกาศราคาน้ำมันก่อนหน้า 5 รายการ และให้กรมการค้าภายในติดตามว่ามีสินค้าควบคุมรายการใดที่ต้องปรับลดราคาอีกและประกาศเป็นราคาน้ำมัน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ สั่งให้พาณิชย์จังหวัดประสานผู้เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรระลอกการขุดหัวมันสดและใช้สิทธิขอชดเชยจากรัฐบาล โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นวันหยุดยาวของเรือขนส่งและประเทศผู้ซื้อสำคัญคือจีน ทำให้การส่งออกชะลอลง หากขุดมันออกมาอาจมีปริมาณเกินความต้องการและราคาตกต่ำได้

ดันเมืองคู่แฝด'แม่สอด-เมียวดี'

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ สั่งให้พาณิชย์จังหวัดทำงานเชิงรุกโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก, มุกดาหาร, สระแก้ว, สงขลา และตราด โดยใช้ อ.แม่สอด จ.ตากเป็นโมเดล ให้เกิดภายในปี 2558 และวันที่ 28 มกราคม ตนจะหารือนายอู วิน มิน รัฐมนตรีการค้าพม่า เพื่อตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-พม่า พร้อมประกาศเจตนารมณ์เมืองคู่แฝดแม่สอด-เมียวดี ผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความสัมพันธระหว่าง 2 เมืองให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และประกาศเป้าหมายเพิ่มการค้าอย่างชัดเจน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า วันที่ 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์นี้จะจัดมหกรรมการค้าชายแดน ณ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครแม่สอด มีบูธแสดงสินค้าและบริการกว่า 300 บูธ มีทั้งสินค้าไทยและพม่า อาทิ สินค้าโอท็อป สินค้าธงฟ้า สินค้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สินค้าส่งออก สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าแฟชั่นสินค้าอินทรีย์และสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งจัดทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างหอการค้า จ.ตาก กับหอการค้า จ.เมียวดี เพื่อร่วมกันผลักดันการค้าชายแดนและการใช้เส้นทางขนส่งสินค้าเมียวดี-กอกะเร็ก ที่จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2558

'ปักเงิน'ลุยสร้างสะพานไทย-พม่า 2

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางไปดูจุดสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 ณ บ้านวังตะเคียน หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

พล.อ.ประจินกล่าวว่า สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 มีความยาวในฝั่งพม่า 760 เมตร และฝั่งไทย 450 เมตร กำลังทำแผนรออนงบประมาณ คาดว่าเดือนกันยายน 2558 นี้จะเริ่มต้นก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี

นายจงจิตร เต็งยะ วิศวกรโยธา สำนักงานแขวงทางตาก เขต 1 อ.เมืองตาก กล่าวว่า สะพานดังกล่าวใช้งบประมาณ 3,900 ล้านบาท โดยทางการพม่าได้ทำหนังสือมาให้ส่งวิศวกรโยธาจากไทยไปร่วมกับวิศวกรโยธาฝั่งพม่า เพื่อสำรวจแนวสะพาน และเส้นทางฝั่งพม่า ทางกรมทางหลวงไทยมีความพร้อมที่จะสร้างสะพาน รวมทั้งถนนสายเอเชียข้ามไปพม่า และถนนจาก อ.แม่สอดไป จ.มุกดาหาร เข้าประเทศลาว และเวียดนาม

อินเดียแจมเชื่อมโยงไทย-พม่า

ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก นายฮาว์ช วารัน ชริงลา เอกอัครราชทูตประเทศอินเดีย ประจำประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง "จากแม่สอดผ่านพม่า สู่มอเรอ์ อินเดีย สานอาวธรรมสัมพันธ์กับนโยบายของตะวันตกของอาเซียน สู่นโยบายปฏิบัติการตะวันออก" โดยมีเอกชนและตัวแทนหน่วยงานของรัฐร่วมรับฟังว่า ในอนาคตความเชื่อมโยงทั้งด้าน 3 คือ ไทย พม่า และอินเดีย ที่มีความเชื่อมโยงกันทางด้านคมนาคม และกำลังพัฒนาเส้นทาง จะทำให้มีการพัฒนาทางการค้า การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกันทางชายแดนไทยที่ อ.แม่สอดไป เมืองมันทะเลย์ ของพม่า และเข้าสู่เมืองโมเล รัฐมะนิลา

"นอกจากนี้ ยังมีทางทะเลที่จะไปยังรัฐทวายของพม่าด้วย และขอเชิญชวนนักธุรกิจไทยไปยังเมืองมะนิลา เพื่อเชื่อมโยงทางการค้า และการท่องเที่ยว" นายฮาว์ชกล่าว

กนอ.ส่งทีมคัดที่ตั้งศก.พิเศษ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการคัดเลือกพื้นที่ กนอ.จะส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.ตราด 2 ใน 3 จังหวัดเป้าหมายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อคัดเลือกที่จะใช้ที่ดินแปลงใดในการลงทุนของรัฐ

ซึ่งจะดูจากพื้นที่ของรัฐเป็นหลัก ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

"ที่ผ่านมา กนอ.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 3 จังหวัดแล้ว คือ สงขลา มุกดาหาร และสระแก้ว เพื่อทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ โดย กนอ.จะรวบรวมข้อมูลจากการคัดเลือกแปลงที่เหมาะสมของ 5 จังหวัด เพื่อนำเสนอต่อ กนพ. ต่อไป" นายวีรพงศ์กล่าว

ตราดแข่งแผนศก.พิเศษไม่ตีบ

นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กล่าวว่า ทางจังหวัดระดมความเห็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งด้านการบริการ ด้านการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ และด้านการท่องเที่ยว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมาที่ อ.คลองใหญ่ และเห็นว่า ต.ไม้รูด มีความพร้อมที่ตั้งเป็นศูนย์สนับสนุนและบริการการนำเข้า-ส่งออก ศูนย์กระจายสินค้า แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

นายสุรศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ชาวคลองใหญ่ และ จ.ตราด มีความตื่นตัวเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษมาก แต่ความชัดเจนที่จะรับเคลื่อนย้ายไม่มีความชัดเจน ต.ไม้รูด มีความพร้อมทั้งเรื่องพื้นที่ เพราะมีที่ดินสาธารณะกว่า 300-400 ไร่ ซึ่ง อบต.ไม้รูด ก่อสร้างถนนในพื้นที่เกือบครบแล้ว ระบบประปาที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำสะพานหิน ส่วนไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเสียเพียงถนน 4 เลน ที่ยังไม่เห็นว่าจะก่อสร้างเมื่อไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 มกราคม กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ตราด จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการวางผังเมืองรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดตราด ที่โรงแรมบ้านปูร์รีสอร์ทแอนดิลบา อ.เมืองตราด

มุกดาหารดันเพิ่ม2อภ.เขตพิเศษ

นายสกลสถัญญ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดเตรียมพร้อมจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับหนึ่งแล้ว โดยจะมีเขตประกอบการเสรี ศูนย์โลจิสติกส์ เขตพาณิชย์กรรม ตลาดกลางสินค้าเกษตร การค้าปลอดภาษี และตลาดการค้าชายแดน นอกจากนี้ยังผลักดันการขยายถนน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 12 (เส้น EWEC) จาก อ.คำชะอี ถึงบ้านนาไคร้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.กาฬสินธุ์ การขยายถนน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 212 (เส้นทางหลักเชื่อมโยนกอุบลราชธานี) จาก อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ถึง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสาย

27 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (3)

บ้านไผ่ นครพนมจะผ่าน จมูกคุดหาร ใน 3 อำเภอ คือ อ.นิคมคำสร้อย อ.เมือง และ อ.ห้วยใหญ่ ไปสิ้นสุดที่ จ.นครพนม

นายสกลสถิตย์กล่าวว่า ส่วนที่มีการประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ห้วยใหญ่ และ อ.ดอนตาลนั้น ทางจังหวัดเห็นว่าควรเพิ่มเติมพื้นที่อีก 2 อำเภอ คือ อ.คำชะอี และ อ.นิคมคำสร้อย โดย อ.ห้วยใหญ่ อ.เมือง และ อ.ดอนตาล มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง ระยะทางรวม 72 กิโลเมตร ตรงข้ามแขวงสะหวันนะเขต ลพ.ลาว มีถนนเลียบริมแม่น้ำโขงตลอดแนว ส่วน อ.คำชะอี อยู่ห่างจากด่านชายแดนประมาณ 35 กิโลเมตร และพื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย อยู่ห่างจากด่านชายแดนประมาณ 30 กิโลเมตร ทั้ง 2 อำเภออยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางการค้าชายแดนของจังหวัด ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาที

ราคาที่ดินมุกดาหารเพิ่ม 4-5 เท่า

ด้านนายสมศักดิ์ สิมบุญเรือง เลขานุการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากจะเชื่อมต่อเขตกับเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ด้านตะวันออกเพื่อการผลิต คือที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ผ่านเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อการส่งออกและรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะพาน-เซโน ของ ลพ.ลาว ออกสู่ท่าเรือคานังของเวียดนาม สามารถเชื่อมโยงถึงเมืองหนานหนิง มณฑลกุ้ยโจวของจีนตอนใต้

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ส่วนราคาที่ดินในพื้นที่ประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษขยับสูงขึ้นประมาณ 4-5 เท่า ตั้งแต่ช่วงปี 2557 แล้ว เนื่องจากเชื่อว่ามุกดาหารจะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแน่นอน โดยที่ดินที่มีราคาเพิ่มสูงมากที่สุดจะอยู่ในบริเวณติดถนนชายางกูร จากตัวเมืองมุกดาหารไปถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซึ่งปี 2556 มีราคาประมาณไร่ละ 2-3 ล้านบาท ปัจจุบันไร่ละ 8-10 ล้านบาท ปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าต่างๆ จำนวนมาก อาทิ เทลโก้ โลตัส บีซี โรบินสัน ไทยวัสดุ เป็นต้น

ที่สระแก้วจากหลักหมื่นเป็นล้าน

นายประมวล เขียวขำ เลขานุการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้ทราบในพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษราคาขยับ

ตัวสูงขึ้นจากเดิม จากหลักหมื่นเป็นหลักล้าน โดยเฉพาะที่ป่าไร่จะมีราคาสูงมาก เพราะจะเป็นที่แรกที่พัฒนานำร่องก่อน

นายสมพร ลีโรปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวถึงความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.สะเดา ว่าขณะนี้ยังไม่มียี่ห้อที่เป็นรูปเป็นร่างมากนัก มีการประชุมร่วมกันหลายครั้งในระดับจังหวัดเพื่อระดมสมอง โดยส่วนตัวเสนอให้ตั้งคิวตี้ฟรี โซนเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ อ.สะเดาจะเกิดขึ้นแน่นอน ขณะนี้บรรยากาศการลงทุนในพื้นที่ยังเป็นไปตามปกติ เนื่องจากยังไม่มียี่ห้อใดๆ กระตุ้นให้เกิดความคึกคัก เพราะยังไม่มีมาตรการชัดเจนในการพัฒนา หากมีการประกาศและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน บรรยากาศคงจะคึกคักขึ้น

เขียนรายล้นเขตศก.ระยะ 2

นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ากรมรัฐบาลเห็นชอบให้ จ.เชียงรายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะ 2 ช่วงปี 2559 ว่าภาคเอกชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และมีการเตรียมความพร้อมไว้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว เพียงแต่รอการสรุปจากรัฐบาลเท่านั้นว่าจะใช้พื้นที่ไหน แต่ตามความเห็นของภาคเอกชนแล้วอยากให้ภาครัฐเลือกใช้พื้นที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่ดิน ลพ.ก. หรือที่ดินสาธารณะประโยชน์ประชาชนหรือตำบลต่างๆ มากกว่าใช้ที่ของเอกชนที่มีการกว้านซื้อเพื่อเก็งกำไรราคาแพง

นายบุญธรรมกล่าวว่า จริงๆ แล้วเขียนรายมีศักยภาพทุกอำเภอที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ 3 อำเภอหลักคือ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของเท่านั้น สิ่งที่เอกชนต้องการเร่งด่วนคือศูนย์กระจายสินค้าปลอดภาษี เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า รวมถึงการเปิดตลาดสินค้าให้กับท้องถิ่นด้วย

ด้านนางผกาภรณ์ เวียรธา ประธานสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-พม่า กล่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนขานรับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว แต่ยังไม่มียี่ห้อที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร สิ่งที่ทางภาคเอกชนต้องการคือความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรมั่ง เพื่อเตรียมความพร้อม สิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับต้นๆ คือ เรื่องระบบโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันมีถนนเพียงสายเดียวที่มุ่งหน้าเข้าสู่เชียงราย ดังนั้นควรตัดถนนให้มีหลายเส้นทางรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ควรที่จะเริ่มได้แล้ว นอกจากนี้ ภาค

เอกชนต้องการให้ภาครัฐไม่ควรมองแต่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ต้องมองถึงเรื่องการจัดสร้างหอประชุมนานาชาติและสนามกีฬาด้วย

อุตสาหกรรมตั้งนิคมเอสเอ็มอี3จว.ได้

นายจักรมณต์ ฬาลูกนิท ขุนมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า แผนงานในปีงบประมาณ 2559 จะมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จะทำงานเชิงรุกให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น กำหนดเป้าหมายรายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร จะผลักดันโครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะผลักดันนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีในภาคใต้

“ผมจะเดินทางไป จ.นราธิวาส เพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถึงโครงการนำร่องตั้งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับเอสเอ็มอีให้เป็นรูปธรรม หลังจากนั้นจะขยายไปยังปัตตานี และยะลาต่อไป เพื่อเพิ่มการสร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” นายจักรมณต์กล่าว

เร่งตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อรถ

นายจักรมณต์กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม จะเน้นการกำจัดขยะอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรมมีพิษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ ตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อรถยนต์ คาดว่าจะใช้งบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท

นายจักรมณต์กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรฐานสินค้า จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน และเร่งออกมาตรฐานสินค้าชนิดใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลประโยชน์ที่ภาครัฐและชุมชนจะได้มากขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 6 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เน้นความรวดเร็วแต่ก็ต้องไม่บกพร่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

สวนยางประจวบตั้งนิคมอุตสาหกรรม

นายสุชาติ พูลมาศ อธิบดีกรมยาง กล่าวว่า นายสุชาติ พูลมาศ อธิบดีกรมยาง



27 มกราคม 2558 หน้า 1, 5, 6 (4)

มงคล ออบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางและปาล์มฝั่งอันดามัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของชาวสวนยางพื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย เนื้อที่กว่า 1.6 แสนไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราช-คลองกรด และป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเค็ม ในส่วนของพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน หลังมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานรัฐและตัวแทนชาวสวนยาง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการถือครองที่ดินตามหลักเกณฑ์

นายสุชาติกล่าวว่า จะสำรวจการถือครองที่ดินเป็นรายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน ซึ่งก่อนหน้านี้อบต.ทองมงคล ใช้เครื่องตรวจวัดที่กักตุนเอกสารการถือครองที่ดินของชาวบ้านไว้แล้ว และจะใช้ฐานข้อมูลเดิมระหว่างปี 2553-2554 เป็นฐานอ้างอิงเพื่อกำหนดการให้เสร็จภายใน 60 วัน คาดว่า จะทราบผลภายในเดือนมีนาคมนี้ จากนั้นจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ และนำเอกสารการรับรองไปเป็นหลักฐานขอคืนดอกเบี้ยค่าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายละไม่เกิน 100,000 บาท

แจก.เกษตรขายยางเงินราคาต่ำ

นายทศพล ชั่วรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดใต้ กล่าวว่า มีเรื่องใหม่ همینโล่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขายสต็อกยางให้บริษัทให้หนาน รับเบอร์ ของจีน 2.1 แสนตัน เป็นยางแผ่นรมควัน 178,000 ตัน และยางแห้ง STR 32,000 ตัน โดยต้องซื้อยางแผ่นรมควันคุณภาพ 100% ราคา กก.ละ 63.56 บาท หักค่าใช้จ่ายอื่น กก.ละ 3.30 บาท เป็นราคาซื้อขายหน้าโกดังที่ราคา 60.26 บาท ส่วนราคาขาย STR ตกลงราคา กก.ละ 55.50 บาท และหักค่าใช้จ่ายอื่น โดยซื้อขายหน้าโกดังที่ กก.ละ 52.20 บาท

นายทศพลกล่าวว่า ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะต้องรับยางเดือนละ 20,000 ตัน และส่งมอบยางทั้งหมดภายใน 10 เดือน แต่กลับมีสัญญาแนบท้ายลดสต็อก 1 ฉบับ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดคุณภาพและการปรับลดราคาตามคุณภาพ โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 คณะ มีตัวแทนจากผู้ซื้อ

และผู้ขายเพื่อตรวจสอบคุณภาพยาง ณ จุดส่งมอบ โดยกำหนดไว้ 2 ประเภท คือ 1.คุณภาพดี 2.คุณภาพไม่ดี ซึ่งประเภทที่ 2 ยังแยกย่อยอีก 3 ประเภท คือ ยางเสียรูปทรง เป็นราสนิม และมีความชื้น มีราสีขาวและมีความชื้นสูง ส่วนฐานราคาที่ยกมาใช้ กก.ละ 50.95 บาท ขณะที่หลักเกณฑ์การปรับลดยางเสียรูปทรง ปรับลด กก.ละ 0.28 บาท ยางมีราสนิมและมีความชื้น ปรับลด กก.ละ 0.97 บาท ยางที่มีราสีขาวและมีความชื้นสูง ปรับลด กก.ละ 4.84 บาท

นายทศพลกล่าวว่า สัญญาแนบท้ายทำให้รัฐบาลไทยเสียเปรียบ เพราะยึดที่ราคา กก.ละ 50.95 บาท ไม่ใช่ราคาที่ กก.ละ 63.56 บาท และจนถึงขณะนี้ส่งมอบยางแค่ 377 ตัน โดยตรวจรับยางที่โกดังสถานียางขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่นำส่งเกว๋นยางทั้งหมดที่ส่งมอบถูกระบุว่าเป็นยางไม่มีคุณภาพ ต้องปรับลดอีก กก.ละ 4.84 ทำให้ราคาอยู่ที่ กก.ละ 46.47 บาทเท่านั้น หากส่งมอบยางทั้งหมด 2.1 แสนตัน อาจส่งผลให้รัฐบาลเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาท ในวันที่ 30 มกราคมนี้ แกนนำจะร่วมประชุมที่ จ.ตรัง ถึงกรณีดังกล่าวด้วย

ประมวลรอยยิ้มจากชาวสวนยาง

นายมนูญ อุปลา ผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้และประธานสมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนยาง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สนับสนุนให้กรมการวิสาหกิจพัฒนาสร้าง พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขให้ถอดต้นยางพาราออกจากบัญชีต้นไม้ท้าย พ.ร.บ. ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนมาก เพราะต้นยางอายุหลายปีที่ถูกโคไว้ในป่าจนหมดน้ำยางไม่สามารถไปตัดโค่นขายได้

วันเดียวกัน ที่ลานประมุขรถยนต์ของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งริมถนนเสด็จเมือง ต.มะขามเตี้ย เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการเปิดประมูลรถยนต์ทั้งรถยนต์ รถกระบะ รวมทั้งรถขับเคลื่อนไม่ได้อีก (ซากรด) รวม 300 คัน ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไฟแนนซ์และลีสซิ่งยึดมาจากลูกค้าที่ขาดการส่งผ่อนเงินงวดและดอกเบี้ย โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ของชาวสวนยางที่ถูกยึดเป็นจำนวนมากจากปัญหาทางพาราราคาตกต่ำ

สงขลानำร่องถนนผลมยาง

ขณะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการก่อสร้างถนนนำร่องใช้ยางพารา เป็นส่วน

ผลม สายแรกของ จ.สงขลา คือสายเกาะหมื่น-ลพบุรีรามศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 29 ล้านบาท จะใช้ยางพาราเป็นส่วนผลมประมาณ 83 ตัน

นายนิพนธ์กล่าวว่า อยู่ระหว่างประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังสร้างถนนแล้วเสร็จจะมีการประเมินผล โดยจะห้ามรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 25 ตัน ร้องอย่างเด็ดขาด จากนั้นจะขยายผลโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผลมในการก่อสร้างถนนเลียบริมชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน อ.สะเตง ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตรอีกสายด้วย

ก.พลังงานใช้สิทธิซื้อก๊าซถูก

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เดือนกุมภาพันธ์นี้ การปรับโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ราคาก๊าซหุงต้มทุกภาคส่วนสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามกลไกตลาด สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 90 หน่วย ใช้มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และกลุ่มทหาร รดชั้นอาหาร ร้านอาหารแบบคุดหาชั้นเดียว มีพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร จะมีโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกแอลพีจีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มครัวเรือนจะได้รับช่วยเหลือไม่เกิน 18 กิโลกรัม (กก.) ต่อ 3 เดือน กลุ่มทหาร รดชั้นอาหาร ร้านอาหารแบบคุดหาชั้นเดียวจะได้รับช่วยเหลือไม่เกิน 150 กก.ต่อเดือน หรือ 10 ลิ้นต่อเดือน

นายทวารัฐกล่าวว่า ขั้นตอนการขอรับสิทธิไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวนโหลดเอกสารที่ www.lpg4u.net หรือติดต่อรับเอกสารที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน ส่วนต่างจังหวัดขอได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด หรือสอบถามข้อมูลที่โทร 0-2140-7000 ผู้ที่ได้รับสิทธิจะซื้อก๊าซหุงต้มในราคาเดิม ขอให้รีบมาใช้สิทธิ



ไทยบริษั

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

27 มกราคม 2558 หน้า 1, 13, 14 (2)

ส.ส.ทั้งสภาฯได้

ชี้คดี “นิคม-สมศักดิ์” เทียบ 38 ส.ว.ไม่ได้

ด้านนายวิชัย วิเศษศรีกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะได้รับมอบหมายจาก ป.ป.ช. ให้เป็นตัวแทนไปแถลงเปิดคดีต่อ 38 ส.ว. แต่ใช้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว. โดยมีข้อต่อสู้ที่ประชุม สนช. ในเดือน ก.พ. กล่าวถึงการพิจารณาตัดสินคดีต่อ 38 ส.ว. ว่า ไม่สามารถนำผลการลงมติการไม่ถอดถอนในคดีถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา มาเทียบเป็นบรรทัดฐานในคดี 38 ส.ว. ได้ว่าจะไม่มีความผิดเหมือนกัน แม้ว่าพื้นฐานความผิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันก็ตาม เพราะการกระทำ ความผิดของอดีต 38 ส.ว. มีพฤติการณ์ในการกระทำผิดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ผลการลงมติในคดีนี้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับคดีนายนิคม หรือนายสมศักดิ์ก็ได้

อดีต ส.ว. มีฐานความผิดต่างกัน

นายปานเทพ กล้านณรงค์ราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวไว้ว่า ป.ป.ช. มีหน้าที่ชี้แจงและพยานหลักฐานในสำนวนคดี 38 ส.ว. ที่ส่งไปให้ สนช. พิจารณาถอดถอน แต่จะเอาผิดได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สนช. อย่างไรก็ตาม คดีนายนิคมและนายสมศักดิ์ กับคดีอดีต 38 ส.ว. มีข้อเท็จจริงแตกต่างกัน เพราะคดีนายนิคมและนายสมศักดิ์เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานที่ประชุม แต่คดีอดีต 38 ส.ว. เป็นเรื่องการลงมติ ซึ่งใน 38 คนก็มีพฤติการณ์กระทำผิดแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกันทุกคน เช่น บางคนเข้าชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว บางคนไปลงมติโหวดในวาระที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่ให้อดีต ส.ว. ลงสมัครเลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องเว้นวรรค หรือบางคนทั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายและลงมติในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย ดังนั้น ฐานความผิดทั้ง 38 คนจึงไม่เหมือนกัน จึงขึ้นอยู่กับที่ประชุม สนช. จะมีมติอย่างไร

สนช. ปิดเส้น 1 เดือนสอยอดีต 38 ส.ว.

นายทวีศักดิ์ สุททาทิน สนช. กล่าวถึงกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีต่อ 38 ส.ว. แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว. โดยมีข้อต่อสู้ว่า ขณะนี้เรื่องอดีต 38 ส.ว. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สนช. แล้ว จึงต้องเดินหน้านำขั้นตอนถอดถอนต่อไป แม้ที่ผ่านมา สนช. จะลงมติไม่ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา แต่ก็ไม่ใช่เป็นบรรทัดฐานกำหนดว่า สนช. จะลงมติไม่ถอดถอนอดีต 38 ส.ว. ด้วย คงเป็นเพียงแค่ดุลพินิจประกอบการพิจารณาเท่านั้น

เพราะต้องฟังข้อมูลการแถลงเปิดคดีจาก ป.ป.ช. เป็นหลักก่อนว่ามีเหตุผลการถอดถอนอย่างไรบ้าง เพราะเท่าที่ทราบอดีต ส.ว. ทั้ง 38 คนต่างมีฐานความผิดไม่เหมือนกัน คาดว่า สนช. คงใช้เวลาพิจารณาคดีไม่เกินไป เดือน นับจากการแถลงเปิดคดีในวันที่ 25 ก.พ. ก็น่าจะรู้ผลการลงมติหากไม่มีการเล่นเกมยืดเยื้ออะไรกัน ส่วนคดีการถอดถอนอดีต ส.ส. 268 คน กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว. โดยมีข้อต่อสู้จาก ป.ป.ช. พิจารณาเสร็จแล้ว ส่งเรื่องมาให้ สนช. ก็พร้อมจะดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการถอดถอนต่อไป

ไม่เป็นบรรทัดฐานคดีเปรียบเทียบ

“ที่ผ่านมา ป.ป.ช. ทำงานเหนื่อยยาก ไต่สวนแต่ละคดีมาเป็นเวลานาน อยู่สักงจะเอาข้อเท็จจริงในคดีหนึ่งมาเปรียบเทียบกับเป็นบรรทัดฐานกับอีกคดีก็คงไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ป.ป.ช. คงไม่ต้องทำอะไรแล้ว ดังนั้น สนช. ต้องฟังข้อมูลและเหตุผลจาก ป.ป.ช. ก่อน จากนั้นจึงค่อยมาใช้ดุลพินิจของแต่ละคนว่าจะดำเนินการถอดถอนหรือไม่อย่างไร” นายทวีศักดิ์กล่าว

“ดีแรก” โลงใจปล่อยคดี “นิคม-สมศักดิ์”

นายดีแรก ถึงฝั่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะ 1 ใน 38 ส.ว. ที่ถูกยื่นถอดถอนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว. โดยมีข้อต่อสู้ สนช. กล่าวถึงแนวทางต่อสู้คดีการถอดถอนต่อ สนช. ว่า แนวทางการต่อสู้คดีในการแถลงเปิดคดีวันที่ 25 ก.พ. อดีต ส.ว. ทุกคนคงจะมอบให้ตนเป็นผู้แถลงเปิดคดีชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อที่ประชุม สนช. ในวันที่ 25 ก.พ. ซึ่งจะชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมด ขอยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาดำเนินการแก้ไขได้ อีกทั้งการลงมติตามในวาระใดๆ ยังได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอีก จึงมั่นใจว่าไม่ม่่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด ทุกอย่างเป็นการทำตามหน้าที่ ซึ่งกรณีนี้ สนช. มีมติไม่ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มา ส.ว. โดยมีข้อต่อสู้ว่าให้อดีต 38 ส.ว. มีความสบายใจขึ้นในระดับหนึ่ง

เขี่ย “ทักษิณคิด-พท.ทำ-ปรับกรรม”

นายประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และกลุ่ม 40 ส.ว. กล่าวถึงกรณีอดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทยและแกนนำเสื้อแดงระบุว่าตระกูลชินวัตรถูกตามล้างล้างถูก สนช. ถอดถอนว่าความจริงแล้ว น.ส. ยิ่งลักษณ์และพวกควรจะถูกกล่าวโทษคนที่อยู่ต่างประเทศมากกว่า เพราะเป็นเรื่องที่ “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ แต่คนรับกรรมคือยิ่งลักษณ์” มติประวัติศาสตร์ที่คะแนนถอดถอนท่วมท้นถึง 190 ต่อ

18 คะแนน เพราะ เมิ่หยานเชิงประจักษ์มากมายปรากฏต่อสังคมไทยเนื่องยาวนาน ทั้งปัญหาทางการเงิน ขาวนาฆ่าตัวตาย พรรคเพื่อไทยจะเป็นแต่อย่างไรก็ไม่มีใครชื่อ 2. หาก สนช. ไม่ถอดถอนกระแสจะตีกลับ ทว่าที่ สนช. และ คสช. ต้องรับหน้าเสื่อ สาหัสยิ่งกว่า 3. การไม่มาตอบคำถามในที่ประชุม สนช. แสดงถึงความไม่เคารพเหมือนที่เคยเสียการตรวจสอบของรัฐสภาสมัยเป็นนายฯ และทำให้ข้อครหาเรื่องไม่กล้าตอบคำถามสดในสภาเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักมากขึ้นซึ่งสอดคล้องของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ว่าถูกกลั่นแกล้งไม่มีความหมายอะไร เพราะองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อยุติตรงกันว่า เป็นมหรหรรวมทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยต่อประเทศไทยไปอีกนาน เป็นไปไม่ได้ที่องค์กรเหล่านั้นจะสมคบคิดกันแกล้งคนคนหนึ่งอย่างไร้หลักฐานไร้เหตุผล

“เอนก” ทำใจกระทบแผนปรองดอง

ด้านนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการสร้างความปรองดอง กล่าวว่าการดี สนช. สมมติถอดถอน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายฯ อาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการสร้างความปรองดองบ้างแต่ไม่มาก เพราะความดีความรัฐสภาของสังคมไทยไม่ได้เป็นความรู้สึกเดียว เห็นทั้งหมดก่อนยึดอำนาจก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเริ่มต้นหน้าหน้าให้ เกิดบรรยากาศที่คลายปรองดอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำในระยะยาว จึงต้องพยายามทำให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันให้ได้ตามที่ไดวางแนวทางเอาไว้

“บิ๊กโต้ง” ไม่ให้ไฮงสอย “ปู” ล้มปรองดอง

พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร หรือบิ๊กโต้ง รบช. กล่าวใหม่ และ ผบ. ทน. กล่าวไว้ว่า การถอดถอน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายฯ ก็เป็นการสร้างความปรองดองต้องแยกออกจากกัน การถอดถอนเป็นเรื่องของกฎหมาย ใครทำถูกหรือผิดกฎหมายเป็นผู้ตัดสิน ส่วนการปรองดองเป็นเรื่องที่ทำมาแต่ใจในแนวคิดที่แตกต่าง มาปนกันไม่ได้ พิจารณาคดีเป็นไปตามกฎหมายที่มี โดยความเห็นส่วนตัว เราพยายามทำให้เกิดความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว ถ้าไม่มีประเด็นไปทำผิดกฎหมายขึ้นมา มันคงไม่มีปัญหาอะไร และ สนช. สมมติโดยอิสระ ไม่มีกลิ่นแกล้งอะไรใคร ว่าลายชั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง บางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องตัวกฎหมายต้องยอมรับ มีขั้นตอนการต่อสู้ต่างๆ ปล่อยให้ต่อสู้ไปขั้นตอนของกฎหมาย

กร้าวมือบขมขุมต้องคุมได้

เมื่อถามว่ามีกรรมาธิการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองภายใต้ธงมติดถอดถอนหรือไม่ พล.อ.

27 มกราคม 2558 หน้า 1, 13, 14 (3)

อุดมเดชกล่าวว่าด้วยหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงต้องติดตามละเอียดไม่ได้ ซึ่งติดตามมาก่อนการถอดถอนแล้ว เพราะเชื่อว่าบางฝ่ายต้องเกิดความไม่เข้าใจออกมาเคลื่อนไหวกองทัพจำเป็นต้องตรวจสอบการเคลื่อนไหวต่างๆ ถ้ามันนอกกรอบต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะไม่เกิดความวุ่นวาย พล.อ.อุดมเดชตอบว่า ต้องช่วยกัน ขณะนี้บ้านเมืองกำลังเดินไปได้ด้วยดีแล้ว หลายคนพอใจ ถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมก็ต้องคุมไว้ให้เข้มเขี้ยกัน เพื่อให้การปฏิรูปการว่ารัฐธรรมนูญเดินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับรู้บทบาทที่มาจากกาเลือกทั้งสามที่ทุกคนต้องการ บนกติกาที่มีการปรับและเห็นว่าดีที่สุดแล้ว ดังนั้นต้องให้ความร่วมมือด้วย

ยื่น “บิกคิว” ยังไม่สั่งห้าม “ปู” ไปนอก

เมื่อถามว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังสามารถขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศได้อยู่หรือไม่ พล.อ.อุดมเดชกล่าวว่า ตอนนี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช.ยังไม่มีการสั่งระงับใครทั้งสิ้นระบบบางไ้ใช้ได้ ใครต้องขอตามขั้นตอนบ้าง พิจารณาความเหมาะสม ใครไปไหนขอให้ระบุชี้แจงมา ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นยับยั้งทำนใด เพียงแต่ขอให้ระมัดระวังการเคลื่อนไหวเท่านั้น และที่ผ่านมายังไม่พบทำให้กระทบต่อความมั่นคงแต่อย่างใดแต่ถ้าทำให้กระทบต่อความมั่นคงต้องพิจารณาแต่ละท่านไป อยากเรียนว่า ท่านที่เดินทางไปเมื่อขออนุญาตแล้วให้ไป ทำอะไรอยู่ในกรอบด้วย และขอขอบคุณที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกรอบอย่างดี แต่ทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์เป็นช่วงๆไป

“วินัย” บอกยังไม่มีการขอยิน ดปท.

น.อ.วินัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบมีการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มจะนำไปสู่เหตุวุ่นวายทุกอย่างยังปกติมีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ดูแลรักษาความสงบภายใต้กฎอัยการศึก มีเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไปของผู้เห็นต่างเท่านั้น ขอให้เข้าใจเรื่องของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกราเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและข้อกฎหมาย เป็นคนละส่วนกับงานปรองดอง คสช. ไม่มีการขี้นำ สนข.ลงมติตามข้อเท็จจริงและจนถึงขณะนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้มีการแจ้ง คสช.เพื่อขอเดินทางออกนอกประเทศในช่วงนี้แต่อย่างใด ซึ่งหาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ หรือบุคคลที่เลอบถูก คสช.ให้เข้ารายงานตัวจะเดินทางออกนอกประเทศก็ห้องปฏิบัตินตามเงื่อนไขเดิม คสช. ในการขออนุญาต

ทีมทนายชู่มาวางแผนสู้คดีศาลฎีกา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีมทนายชู่มาสำหรับ

การเตรียมตัวต่อสู้คดีอาญาโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีก่อนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น ขณะนี้ทีมทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้หารือกันและกำลังรอดูคำฟ้องจากอัยการสูงสุดในคดีดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีเบื้องต้นได้เก็บรวบรวมหลักฐานที่จะไว้ใช้ต่อสู้คดีหลายประเด็น อาทิ เรื่องการแถลงปิดและปิดคดีโครงการจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ต่อที่ประชุม สนข. การขอให้ศาลฎีกาสอบสวนเพิ่มเติมพยานบุคคลและเอกสารต่างๆ ที่ ป.ป.ช. ไม่รับฟังในชั้นได้ส่วน ข้อมูลได้แจ้งข้อกล่าวหากรณี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับคู่สัญญาโครงการจำนำข้าว ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ข้อมูลได้แจ้งเรื่องการขาดทุนโครงการจำนำข้าวของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวที่มีวิธีคิดความเสียหายไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทีมทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์เห็นพ้องกันว่า จะขออุทธรณ์การพิจารณาคดี 7 วันยังไม่ขอออกมาชี้แจงเรื่องการเตรียมตัวต่อสู้คดี เพราะเกรงว่าจะมีการขยายความให้กลายเป็นประเด็นทางการเมือง ยิ่งจะกลายเป็นแรงกดดันให้อัยการสูงสุดเร่งสั่งฟ้องคดีอาญา น.ส.ยิ่งลักษณ์เร็วขึ้น

“อ้อย” ชัดเป้าขจัดชินวัตร-ล้าง พท.

วันเดียวกัน นายจตุรนต์ ฉายแสง อดีต รว. ศึกษาธิการ และแกนนำพรรคเพื่อไทย โผสตีฟซึกู ดิงกรณีสภาปฏิวัติแห่งชาติ (สทช.) สมมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกว่า การถอดถอนนี้ขัดหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมอย่างสิ้นเชิง วัตถุประสงค์กำจัดตระกูลชินวัตร ทำลายล้างพรรคเพื่อไทย เป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้ทำและผู้สนับสนุนทำรัฐประหารการเข้ายึดอำนาจของ คสช.เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างความปรองดอง เป็นเพียงข้ออ้าง และเชื่อว่ายังไม่จบแค่นี้ การถอดถอนเป็นเพียงแค่สร้างระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ที่จะต้องมีหลักประกันว่า เมื่อยอมให้มีการเลือกตั้งอำนาจในการบริหารปกครองประเทศจะต้องอยู่ในมือของคนส่วนน้อยที่ไม่มาจากกาเลือกตั้งเท่านั้น ไม่ใช่ประชาชน

โรดแม็ป 7 ขั้นตอนอำนาจรัฐประหาร

นายจตุรนต์กล่าวว่า ถอนรหัสได้ไม่ยาก เป็นการวางโรดแม็ปที่ว่า 1.กำจัดตระกูลชินวัตร 2.ลดบทบาทนักการเมืองจากการเลือกตั้ง 3.กำหนดให้คนนอกเป็นนายกฯได้ 4.วุฒิสภาและองค์กรอิสระไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง กำหนดที่มาและการดำรงอยู่ของรัฐบาลได้ 5.นโยบายบริหารประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวถูกกำหนดไว้หมดแล้วในรัฐธรรมนูญ

และแนวทางการปฏิรูปและวิสัยทัศน์ของประเทศ 6. มีกลไกที่คอยกำกับให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งต้องทำตามสิ่งที่กำหนดไว้ และป้องกันไม่ให้มีการแก้ไข

☆ มีต่อ หน้า 14**ป.ป.ช. ชู่ ยิ่งลักษณ์ ☆ ต่อจากหน้า 13**

เปลี่ยนแปลงได้ 7.เพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 7 เพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถเปลี่ยนรัฐบาลและแก้ไขกติกาได้ไม่ต้องรัฐประหารให้เหมือนแรงนี้คือความเลวร้ายและหายนะที่กำลังเกิดขึ้น ต้องช่วยกันป้องกัน ไม่ได้เสนอให้ใครชุมนุมเดินขบวน แต่เสียงประชาชนมีความหมายเสมอหากว่าร่วมกันมากขึ้นๆ

พท. ยืนยันไม่จุดไฟปลุกขัดแย้ง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงท่าทีพรรคเพื่อไทยภายหลัง สนข.ลงมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรีว่า แน่น.ส.ยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยจะรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่จะไม่นำมาเป็นประเด็นเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อจุดไฟความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีก ขณะนี้เป็นเวลาที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยต้องแสวงหาความยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองผ่านการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนกระแสข่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพรรคเพื่อไทย จะแถลงข่าวกำหนดค่าที่ตามสถานที่ต่างๆนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นจริง แม้จะเจ็บปวดแต่จะไม่นำมากำหนดค่าที่ใดๆ ในบรรยากาศประชาธิปไตยที่รุ่งเรืองขณะนี้ หากฝ่ายผู้มีอำนาจปล่อยให้มีการไล่ล่าไม่จบสิ้นระบบนิติธรรมเสื่อมสลาย เหตุการณ์อาจจะเกิดซ้ำเหมือนปัญหาบางพื้นที่ของประเทศที่แก้ปัญหาไม่จบ

รอวันสว่างคืนบนเวทีเลือกตั้ง

“น.ส.ยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยอยากเห็นประเทศไทยมีความสุข เดินหน้าต่อไปได้ลำพังให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่หนักแล้ว จึงไม่ควรมีใครมาเคลื่อนไหวซ้ำเติมปัญหาประเทศส่วนความรู้สึกของประชาชนแต่ละคนหลงห้ำมกันไม่ได้หวังว่าเมื่อประเทศเข้าสู่ในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะได้รับความยุติธรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องจดจำเก็บไว้ในใจ รอเวลาแสดงออกในคูหาเลือกตั้งอย่างเต็มที่มีเมื่อถึงเวลา” นายอนุสรณ์กล่าว

นปช. กลับใจรอจังหวะเคลื่อนไหว

นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย และแกนนำ นปช. กล่าวว่า ยืนยันว่า นปช.จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ยังอยู่ในที่มั่น ภายหลังจากที่ สนข.มีมติถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่คนเสื้อแดงไม่ได้มีกลุ่ม นปช.แค่กลุ่มเดียว ยังมีกลุ่ม



27 มกราคม 2558 หน้า 1, 13, 14 (4)

สีแดงอื่นๆ ที่รักความเป็นธรรม และไม่ใช้คุณน้องของนปช. จึงไม่สามารถทำรังสีได้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ คนเสื่อมมีอยู่ในทุกวิชาชีพ ไม่ใช่ขบวนการเพียงอย่างเดียว มีทั้งตำรวจและทหารด้วย ส่วนการเคลื่อนไหวในระยะยาวของ นปช. คงต้องมีการคุยกันว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วส่วนแล้วเห็น

ว่า ในอนาคตควรต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้าง หากยังไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นและไม่มีการคืนอำนาจให้ประชาชน โดยเร็ว ปลายปี 58 ต้องเลือกตั้งให้ได้แล้วเสร็จ ไม่ใช่ไปเลือกตั้งปี 59

เตือนรัฐบาลอย่าเหิมเกริมยามใจ

“ขอให้รัฐบาลอย่าเหิมเกริมยามใจอย่าเหิมเกริมเพราะจะมีคนมาจับได้ ไม่ชอบตอนมีคนเสื่อมแดงอัดอัดแต่ทำอะไรไม่ได้ แต่หากเศรษฐกิจยังย่ำแย่อยู่ และยังไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้น คงไม่ใช่มีแค่กลุ่มสีแดงอย่างเดียวที่จะออกมาเคลื่อนไหว คงจะมีกลุ่มอื่นๆ ออกมาร่วมเคลื่อนไหวด้วย” นพ.เชิดชัยกล่าว

ปชป.ตีเบ็ดหลักนิติธรรมฟื้นแล้ว

ขณะนี้นายสุเทพฯ ถักยอดวิเศษ ร่องโรหมกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ แถลงว่า หลักนิติธรรมได้ตายไปแล้วว่าควรต้องทบทวนใหม่ วันนี้หลักนิติธรรมฟื้นแล้วสร้างหาก ลมฟ้าอากาศต้องถูกลงโทษการกล่าวหาผู้ออกมาต่อต้านการทุจริตนำมาชี้ว่าไม่รักชาตินา เป็นขบวนการที่ยังประเด็นยังคงเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ขอให้ยอมรับผลของ สมช. ซึ่งมีมติไม่ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการและนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการความดีด้วยดีแล้วแต่คนโกงไม่ถูกใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่ต้องยอมรับ เหตุโทษคนอื่น แล้วหันมองตนเองว่าที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้ประเทศเท่าไร จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร ถ้าคิดได้ลงจะเป็นอันสงบกันแล้วเอง วันเมื่อไม่ได้มาชี้แจงแล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็ต้องสำนึกได้แล้ว

“นิติรัฐ” ปัดซ้ำเติม “ยิ่งลักษณ์”

นายนิติรัฐ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าอดีต ส.ส.และแกนนำสีแดงอย่าคิดเลยเถิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ซ้ำเติม น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลังถูกสมช.ถอดถอนแล้วพูดไปสามหลักการของมติบุคคลสำคัญตัดสินโทษลี้ภัยแรง 90 เปอร์เซ็นต์ ศาลจะมีสำเนาแจ้งเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยพิจารณาจากสถานภาพจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งสามารถหลบหนีคดีได้ส่วนที่แกนนำสีแดงใช้มาตรการว่าไม่ให้รับความเป็นธรรมเกรงจะปลุกปั่นและซ้ำเติมจึงตั้งแต่มติขอยก คสช. รัฐบาลและแม่ทัพสายไปแล้วว่าการต้องแก้ 5 ปัญหา

ใหญ่คือ ต้องอธิบายความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่าประชาธิปไตย เรื่องความยุติธรรมว่าคืออะไร ที่ฝ่ายต่อการถูกนำไปเกิดเป็นปลุกระดมมวลชนและอธิบายคำว่าลี้ภัยขี้ขามมาก ที่เพื่อไทยระบุว่ามีความหมายการได้ค่าตอบแทนจากรัฐบาลจะเปลี่ยนความคิดเพราะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อปลุกระดม และจะเป็นอุปสรรคต่อการปรองดองของชาติ ทุกอย่างต้องเจอกันไป คือเซตซีโร่เริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ แต่มันขัดกับหลักการปรองดองของสากล ที่ต้องเริ่มจากพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าใครถูกใครผิด แล้วใช้กระบวนการศาลตัดสินเมื่อถูกลงโทษแล้วค่อยมาเสนอเรื่องนิรโทษกรรม โดยต้องยอมรับว่าได้ทำผิด หากเป็นเช่นนี้คนไม่ขัดข้องและจะยกมือสนับสนุนให้ด้วย

ท้าว “แม่-ปู” รับผิดจะชงนิรโทษให้

“เช่นกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถากลับเข้ามาประเทศไทยและยอมรับว่าที่ผ่านมาได้ทำผิดไปแล้ว ผมจะเป็นคนเสนอโทษกรรมให้เองแต่เขาบอกว่าเขาไม่ผิดเมื่อไม่ผิดแล้วจะมาขอโทษกรรมทำไม เช่นเดียวกับกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ถ้ายอมรับว่านโยบายจำนำข้าวที่ผ่านมาทำให้ประเทศชาติเสียหายจากการทุจริตจริง ถ้ายอมรับตรงนี้ผมก็จะเสนอขอโทษให้เช่นกัน เหมือนที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยและ นปช. ไปรวบรวมรายชื่อประชาชนเป็นล้านๆคน ทอบผ้าสีแดงแบกหาไปขอร้องโทษ แต่บังเอิญประธานในพิธีไม่ได้ร่วมลงมือในข้อเหล่านั้นด้วยคือ พ.ต.ท.ทักษิณ แล้วจะพระราชทานอภัยโทษให้ใคร” นายนิติรัฐกล่าว

พุทธะซาอ คสช.อยู่ต่ออย่างน้อย 2 ปี

ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารวิหระสุวิทย์รัชชัมมิ หรือหลวงพ่อพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้นน้อย จ.นครปฐม กล่าวในงานสวนจากเส้นหวายพุทธะแจ้งวิวัฒนะวิดี ผู้การปฏิรูปประเทศว่า เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากภาคประชาชนแล้วรวบรวมให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมถึงแนวทางการปฏิรูปที่คิดไว้ตั้งแต่การชุมนุมวันแจ้งวิวัฒนะคือ จัดตั้งองค์กรภาคประชาชนตรวจสอบภาครัฐ ซึ่งอยากเสนอ นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ ประธานคณะกรรมการการยกเว้นรัฐธรรมนูญว่า นอกจากมีสมาชิกพลเมืองแล้วอยากเพิ่มเติมให้มีสถาบันการเมืองแห่งชาติ และสมาชิกสื่อธรรม คุณธรรม ทำงานควบคู่กันทั้ง 3 องค์กรตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักการเมือง หากปฏิรูปไปแต่คนไม่ทำตาม ถ้าเขียนกรอบให้ดีขนาดไหน การปฏิรูปก็ไม่เกิด ดังนั้นระยะเวลาที่ คสช. ระบุจะอยู่ทำงาน 2 ปียังไม่เพียงพอ เพราะปัญหาในประเทศมียาวนาน จึงขอวิงวอนต่ออายุให้ คสช.อยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปีเศษ เพื่อทำหน้าที่

กวาดขยะของบ้านเมืองให้สะอาด และเข้าสู่ระบบระเบียบก่อนคืนอำนาจสู่ประชาชน

ปลอ่ย “ขุนค้อน-นิคม” ถิ่นน้ำคังหยดเดียว

หลวงปู่พุทธอิสระกล่าวอีกว่า กรณีมติ สมช. ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ และไม่ให้ถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการและนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการถือว่าถูกต้องแล้ว เพราะ น.ส.ยิ่งลักษณ์กระทำ ความผิดชัดเจน แต่สำหรับนายสมศักดิ์และนายนิคม ถือเป็นการสร้างความปรองดอง ไม่เช่นนั้นอาจเป็นน้ำคังหยดเดียวกระทบไปอีกกว่า 800 คน เชื่อว่า คสช.เอาอยู่ไม่เกิดความวุ่นวาย เพราะประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจการทำงาน และถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ คนส่วนใหญ่จะหันมาปกป้อง คสช.ด้วย

กมธ.ถกเพิ่มกฎเหล็กใช้กรฐสมบัติ

นายคำณูน ลัทธสิขาน โฆษกกรรมการธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 26 ม.ค. ว่าที่ประชุมจะพิจารณาหมวดองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในบททั่วไป ในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งซึ่งผลประโยขน์ เรื่องการรายงานแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่จะเพิ่มหลักการใหม่ เรื่องที่จะก้าวข้ามไปถึงการตรวจสอบในส่วนภาคเอกชนว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนและการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งที่ยังคงดำรงเดิมของรัฐธรรมนูญ ปี 50 ที่จะลงในรายการ

โพลชี้ ปว.ชาติสงบ แต่ของแพงลี้

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องหลังรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 อะไรที่ดีขึ้น อะไรที่แย่ลง ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค.58 โดยสิ่งที่คิดว่าดีขึ้นพบว่าร้อยละ 84.97 บ้านเมืองไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวาย ไม่มีมีการชุมนุมประท้วง ร้อยละ 83.83 ราคาน้ำมันลดลง มีการปรับขึ้นเงินเดือนราชการ ร้อยละ 79.50 ประชาชนมีความสุข สนุกสนาน ร้อยละ 78.82 การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ขณะที่สิ่งที่ประชาชนคิดว่าแย่ลง ร้อยละ 87.24 ระบุว่าของแพง ค่าครองชีพสูง พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ร้อยละ 80.18 การจำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 76.08 ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติ ร้อยละ 65.15 ราคาสินค้า การเกษตรลดลง การส่งออกยังไม่ดีเมื่อ



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 นางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

27 มกราคม 2558 หน้า 1, 13, 14 (5)

ถามว่าประชาชนได้ประโยชน์จากรัฐประหารครั้งนี้ ร้อยละ 77.09 บ้านเมืองสงบสุข ทำให้สบายใจ ไม่เครียด ร้อยละ 76.99 รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาความ เป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น ร้อยละ 71.98 ลดกิจกรรม ลินความสุขให้ประชาชนส่วนประเทสไทยใล้จะไร จากการรัฐประหาร ร้อยละ 82.28 ลอบว่าบ้านเมือง สมบเรียบร้อย ร้อยละ 79.73 มีการตรวจสอบและ ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทำผิดทุจริตคอร์รัปชันอย่าง เป็นรูปธรรม ร้อยละ 74.94 ฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ทั้งการเมื่อ เศรษฐกิจ สังคมให้เป็นระบบขึ้น ร้อย ละ 73.58 ผู้นำที่เป็นทหาร มีความเล็ดขาด จริวั

เชื่อมั่นการทำงานแม่น้ำ 5 สาย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ ความคิดเห็นประชาชนเรื่องแม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย คสช. สนช. รัฐบาล สปช. และคณะกรรมการ กำรงรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 22-23 มี.ค. เกี่ยวกับการทำงานของแม่น้ำทั้ง 5 สาย พบว่าร้อยละ 42.64 ระบุว่าสามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้ดี เพราะต่างต้องการเห็นการพัฒนาของประเทศไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ถูกแต่งตั้งและ อยู่ภายใต้การบริหารการดำเนินงานของรัฐบาล ร้อยละ 30.80 ก่อนข้ามประสานสอดคล้องกัน ร้อยละ 12.16 ไม่ค่อยประสานสอดคล้องกัน เพราะแต่งตั้งผู้รูปแบบการทำงานแตกต่างกันอยู่แล้ว และอาจมีเรื่อง ของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เมื่อถามถึง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรณีรัฐบาลไม่ สนใจสนธิ สปช. เรื่องการไม่เกิดด้วยกับข้อเสนอการ เปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 และจากกรณีที่ การวินิจฉัยการยกเว้นรัฐธรรมนูญไม่ใส่โลโก้เสนอ การปฏิรูปโครงสร้างการเมืองของ สปช. พบว่าร้อยละ 46.40 ระบุว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตย ต้องมีความคิดเห็นต่าง ร้อยละ 18.96 เป็นสิทธิของ รัฐบาลและกรรมการกำรงรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้อง ว่าลาชม สปช.

มท.จ่อฟันผว.ทุจริตจัดซื้อยามาแมลง

อีกเรื่อง ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า จากกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบพบความ ผิดปกติในการจัดซื้อยาและยาปราบศัตรูพืช ที่เคย เติมน้ำมันในพื้นที่หลายจังหวัด ขณะที่ สตง. ได้จับผิด ความผิดทางแพ่งกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย หลายจังหวัดแล้วเนื่องจากการทำให้รัฐเกิดความเสียหาย โดยใช้หมกมุ่นจัดซื้อยาปราบศัตรูพืช ทั้งที่ไม่มี ภัยเกิดขึ้นจริง บางจังหวัดใช้งบประมาณสูงถึงกว่า

พันล้านบาท การจัดซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 2554-2555 ที่จังหวัดในภาคเหนือและภาคละโว- ออกเฉียงเหนือรวม 22 จังหวัด ขึ้นตอนต่อไป สตง. จะส่งข้อมูลให้ ป.ป.ช. ซึ่งบางกรณี ป.ป.ช. อยู่ในพื้นที่ จนเกิดการสั่งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อให้ผู้ถูก กล่าวหาแก้ไขข้อกล่าวหา หากแก้ไขจะไม่เข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่เมื่อมีการพิจารณา เรียบร้อยแล้ว ป.ป.ช. จึงจะส่งเรื่องมาที่ผู้บังคับบัญชา ของกระทรวงมหาดไทย นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะ อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวง มหาดไทย เพื่อลงโทษทางวินัยร้ายแรง เช่น ให้ออกหรือไล่ออกภายใน 80 วัน

เปิดตำแหน่งประจำเก็บเข้ากรู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวว่า ระหว่างกระบวนการสอบสวนและรอการลงโทษ กระทรวงมหาดไทยได้ขอตำแหน่งในอัตราพิเศษ จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อ รองรับให้ช่วยกลุ่มคนที่จะถูกลงโทษทางวินัยก่อน เช่น ผู้ว่าฯ อีสาน ผู้ว่าฯ ที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ขณะ นี้ประมาณกว่า 10 คน ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ เข้ามาประจำกระทรวงตั้งแต่วันนี้ จะมีการแจ้งให้ โยภยชัยผู้ว่าฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง และโยกสลับใน ระดับบริหารสูง (ซี 10) เช่น ผู้ว่าฯ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทยอีกตลอดใหญ่

ภาคีสวนยางแลกเปลี่ยนซื้อขายสต็อกยาง

วันเดียวกัน นายทศพล ขวัญรอด ประธาน ภาคีสวนยางแห่งประเทศไทยและสวนป่าส้ม 16 จังหวัดภาคใต้ ได้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหา ราคาขายพาราลกต่ำว่า ขณะนี้ไม่มีเรื่องใหม่โผล่ออก มาเหมือนได้รู้ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ เรื่องการขาย สต็อกยางให้บริษัช ไม้แทนนามของเงิน ส่งผลให้ราคา ยางตกต่ำอย่างล่อเนื่อง เพราะเกิดจากการลงนาม สัญญาซื้อขายยางกับเอกชนจีน คือ บริษัทไม้แทนนาม รีมเบอร์ (Hainan rubber) 2.1 แสนตัน ในสัญญา เลขที่ กษ. เลขที่ 002/2557 ลงลงซื้อขายผ่านรมควัน 176,000 ตัน และยางแท่ง STR 32,000 ตัน ใน สัญญาของบริษัทไม้แทนนามจะซื้อซื้อขายผ่านรมควัน คุณภาพ 100% ในราคา FOB ที่ราคา กก.ละ 63.56 บาท และหักค่าใช้จ่ายอื่น กก.ละ 3.30 บาท เป็น ราคาซื้อขายหน้าโกดังที่ราคา 60.26 บาท ส่วน ราคาขาย STR ซื้อขาย กก.ละ 55.50 บาท และ หักค่าใช้จ่ายอื่น เป็นราคาซื้อขายหน้าโกดังที่ กก. ละ 52.20 บาท แต่กลับมีสัญญาแนบท้ายสอดใส่ มาอีก 1 ฉบับ ให้ใช้ราคา FOB กรุงเทพฯ ของยาง อัดก้อน ณ วันที่ลงนามในหนังสือแนบมาโดย ระบุว่าในวันที่ 13 มี.ค. 57 กก.ละ 50.95 บาทเป็น

ดูานราคาซื้อ

ไวทยุบราคาตั้ง รัฐเ็งกว่า 3 พันล้าน

นายทศพลกล่าวไว้ว่า ขณะนี้หลักเกณฑ์ปรับ ลด ยามเสียรูปทรง ปรับลด กก.ละ 0.28 บาท ยาม มีราสนิมและมีลาวมากขึ้น ใช้ฐานปรับราคา กก.ละ 0.97 บาท ยามที่มีราสีขาว และความชื้นสูง ใช้ฐาน ราคาลดที่ กก.ละ 4.84 บาท ทำให้รัฐบาลไทย เสียเปรียบอย่างมาก เพราะยึดที่ราคา กก.ละ 50.95 บาท ไม่ใช้ราคาที่มีการลงนามที่ 63.56 บาท จนถึง ขณะนี้ส่วนมอบยางหาราให้กับบริษัทไม้แทนนาม 377 ล้าน จากที่เปิด L.C. ปี 2,000 ล้าน ยางทั้งหมด ที่ส่วนมอบถูกระบุว่าไม่มีคุณภาพต้องปรับลดลงอีก 4.84 บาท ทำให้ราคาอยู่ที่ กก.ละ 46.47 บาท ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นกรมวิชาการรับรองคุณภาพการลงนาม ชื่อขายสังกต่ำ มีการรายงานต่อ ครม. ก่อนเสนอ เข้าที่ประชุม ครม. แต่กลับไม่มีการหักทิ้ง ส่งผล ให้ราคายางพาราลกต่ำอย่างล่อเนื่อง หากส่วนมอบ ยางทั้งหมด 2.1 แสนตัน ลามสัญญาแนบท้ายมา อาจส่งผลให้รัฐบาลเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาท

27 มกราคม 2558 หน้า 3 (1)

แนวรบ การยาง ยิ้มเห็นแก้ม แยมเห็นฟัน เรื่อง ของคนกันเอง

ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะ เป็น นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“นิง” อย่างยิ่งกับปัญหา “ยาง”

แม้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางอย่าง นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกร ชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้

จะออกมา “เยาะเย้ย” อย่างชนิด “รายวัน”

แม้ว่า นายเพ็ก เลิศวังพง อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย จะออกมาจัดจตุลัญญาซื้อขายยางในสต็อก 2.1 แสนตัน กับไต้หวัน รับเบอร์ แห้งจีน เสมือนว่าเป็นรากเหง้าและต้นตอทำให้ราคายางตกต่ำ

ก็ไม่มีค่าแกลงจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ไม่มีคำชี้แจงว่าจะจาก นายอำนาจ ปะติเส

ค่าแกลงที่ว่าราคายางจะทะยานไปยัง 80 บาท/กิโลกรัม คือไม้เด็ด 1

การจัดตั้ง “สมัชชาสถาบันชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” ตาม พ.ร.บ.การยาง คำอีกไม้เด็ด 1 ที่จะสร้างเอกภาพภายในเกษตรกรชาวสวนยาง

ใช้ “ความสงบ” สยบ “การเคลื่อนไหว”





27 มกราคม 2558 หน้า 3 (2)

ถึงมิได้ไปนั่งอยู่ในหัวใจของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถึงมิได้ไปนั่งอยู่ในหัวใจของ นายอำนาจ ปะติเส

ก็พอจับ “เงื่อนงำ” ได้ออก

ถามว่า นายทศพล ขวัญรอด เป็นใครทำไม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะไม่รู้ทำไม นายอำนาจ ปะติเส จะมองไม่ทะลุ เขามีบทบาทในการเคลื่อนไหวเมื่อเดือนกันยายน 2556

เกษตรกรชาวสวนยางที่เคลื่อนไหวอันมีจุดเริ่มต้นจาก “ควนหนองหงส์” และไปประกาศปิดถนนบริเวณหน้าโค-ออปสุราษฎร์ธานี เป็นใคร

มีหรือที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะไม่ได้รับรายงาน

มีหรือที่ นายอำนาจ ปะติเส ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีในโควตาของพรรคประชาธิปัตย์ จะไม่เคยชัชวราภ

เช่นเดียวกับกรณีของ นายเพิกเลิศวงศ์พง

แม้จะเคยเป็นประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.) แต่เป้าหมายแท้จริงคือการพลาดจากตำแหน่งภายใน “สมัชชาสถาบันชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” ตาม พ.ร.บ.การยางฉบับใหม่มากกว่า

ยิ้มเห็น “แค้น” แยมเห็น “ไรฟัน”

จุดหนึ่งซึ่งผ่านความรับรู้ของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างกว้างขวาง ย่อมเป็นจุดที่มีการประกาศแต่งตั้งตำแหน่งในสมัชชาสถาบันชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

1 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นประธาน

1 นายสุนทร รัชชรงค์ เป็นเลขาธิการ อย่าได้แปลกใจที่ นายอุทัย สอนหลัก

ทรัพย์ สงบเสงี่ยมเป็นอย่างยิ่ง อย่าได้แปลกใจที่ นายสุนทร รัชชรงค์ ยุติการแถลงรายวัน

นี้ย่อมเป็นความสำเร็จของบุคคลทั้ง 2

เป็นความสำเร็จที่แก่นายสุนทร รัชชรงค์ เพิ่งก่อตั้งแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางได้ไม่นานนักแต่ก็เข้าตา “กรรมการ” ระดับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ นายอำนาจ ปะติเส เข้าจนได้

ทั้งๆ ตั้งทีหลังชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยด้วยซ้ำ

ทั้งๆ ที่เพิ่งเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในกระบวนการ “ควนหนองหงส์” อย่างเจือจาง บางเขากว่าภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้หลายชุม

ทุกอย่างดำเนินไปตาม “กลยุทธ์” แก่แกตึกดำบรรพ์

เป็นกลยุทธ์ “แบ่งแยกแล้วปกครอง” อันมีมาตั้งแต่จักรวรรดิโรม เป็นกลยุทธ์ “แยกสลาย” แต่ละองค์การจัดตั้งอย่างแยบยล

หากไม่ “แบ่งแยก” ก็ยากที่จะ “ปกครอง” ได้

อึงมีเสียง “ปราม” มาจากสวนโมกขพลาราม ยิ่งทำให้ “การเคลื่อนไหว” ไม่คึกคัก หัวทนาย

เป็นเสียงปรามให้ตระหนักว่า “กบปส.” กับ “คสช.” มีความแนบแน่นและใกล้ชิด เป็นเสียงปรามให้รับรู้ไว้ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น “พวกเรา”

จำเป็นต้อง “โอบอุ้ม” จำเป็นต้อง “ระดับประคอง”



ไทยยางรีตซ์

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

27 มกราคม 2558 หน้า 3 (1)

สี่เหลี่ยมไม้สี่ 'ถอดคอบ'



ปึงลักษณ์

ทูปโตะ ยอมไม่ได้
น้องเสียงแข็งใส่ พี่ต้องถอดคอบ

ข่าววงในชื่อดังเบื้องหลังก่อนปรากฏการณ์ "ทูปกระดองปู" ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติถอดถอนอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ด้วยคะแนนโหวตไล่ไปถึง 190 เสียงไม่ถอดถอนแค่ 18 เสียงเท่านั้น

พริบพริบไปทิศทางเดียวกัน

สวนกระแสดักสัญญาณที่ออกมาในช่วงต้นๆ เสียงจาก สนช. สายทูปปูด ทีมงาน "บิกบราเธอร์" โดยเฉพาะคนนามสกุล "วงษ์สุวรรณ" ที่พูดชัดเป็นนัย สนช. ไม่มีอำนาจเพราะรัฐธรรมนูญ 50 ยกเลิกไปแล้ว

สื่อแววยกประโยชน์ให้ "นายกฯ ปู"

และนั่นก็จุดกระแสไม่พอใจในหมู่แนวร่วมฝ่ายเดียวกัน กระตุกแรงเสียดทานพุ่งเข้าใส่รัฐบาลคสช. ทั้งเครือข่ายมือบกปส. มือบหันธมิตรฯ พรรคประชาธิปัตย์ที่ไหลไปผ่นกันอยู่กับข้าวอำนาจดั้งเดิม

เพิ่มน้ำหนักให้ข้าวคือ "ปฏิวัติซ้อน รัฐประหารซ้ำ"

และจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์ที่ประเมินได้ก็นับตั้งแต่ "บิกตู" พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. มุดเข้าถ้ำบ้านสี่เสาเทเวศร์ อวยพรปีใหม่ "ป้าเปรม" พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

ได้รับสมญา "นายกฯ ลุงตู" พร้อมตัว "นายกฯ ไม่มีเกษียณ"

และต่อเนืองมาด้วยปรากฏการณ์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่สูง กับคิวประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โหวตสวนโครงการเดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 เล่นเอาหัวทิ่มหัวตำไปตามๆ กัน



ไทยบริษั

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

27 มกราคม 2558 หน้า 3 (2)

คนกันเองเริ่มยุทธการ “ตะตักขา” ชูเตือนกันแรงๆ
ซึ่งนั่นก็ไปร่ำสถานการณ์ถดถอยจากปมทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เหยียบคันเร่งมัดค้ำตาม
จังหวะ “จัดให้หนักๆ” แบบไม่กั๊ก

และก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจะกล้าออไฟซ์ด์กับคิวที น.ส.ชุดิมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับคู่สัญญา โครงการรับ
จำนำข้าวสมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์”

ขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดก็แถลงฟ้องอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์
ในคดีทุจริตจำนำข้าวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง แล้ 1-2 ชั่วโมง ก่อนหน้าที่ประชุม สนช. จะลงมติ
ถอดถอนอดีตนายกฯหญิง ด้วยเสียงทะเลาะแตกแค้นความคาดหมาย

สัญญาคลี่คลายความถี่สูงมาในทิศทางเดียวกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โดยคิว “ทุบกระดองปู” ก็ยังไม่ถึงขั้นจุดชนวน
แตกหักซะทีเดียว กองเชียร์คนแดนไกลอึดอัดยิ่งงักทำได้แค่เขี่ย
หัวเชื้อ “อุ้นเตา” ไปอีกระยะ

เพราะอิทธิฤทธิ์กระบอมยักษ์กฏอัยการศึกค้ำอยู่
อีกทั้งเดิมพันสำคัญจริงๆมันอยู่ที่กระบวนการศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่มีโทษถึงขั้นจำคุก
10 ปียังไม่นับด่านสุดท้ายเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญใหม่ที่ส่อลือคอก
พวกคิดชนกถอดถอน ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต
สรุปเลยว่า ดิดบ่วงรอบนี้ น่าจะเปิดฉากทางการเมือง
อย่างดี “ยิ่งลักษณ์” ก็น่าจะเป็นได้แก่สัญลักษณ์ ให้พรรค
เพื่อไทยได้อาศัยใช้เป็นอนุสาวรีย์

กับบท “นางกวัก” เรียกคะแนน “สงสารปู”
เพราะอย่างไรเสีย จุดได้เปรียบของยี่ห้อ “ทักษิณ” ก็อยู่ที่เลือกตั้ง
ทั้งหมดทั้งปวง สถานการณ์ซึ่เรียสจริงๆของรัฐบาล คสช.
ณ ห้วงนี้ “ไม่ได้อยู่ที่ปมของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์แต่มันอยู่ที่โจทย์
ด้านเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤติตามทั่วโลก

ไหลมากดทับเศรษฐกิจไทย ในจังหวะที่ย่างพาราตกไปเหลือ
“3 โล 100” แม้ล่าสุดรัฐบาลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลจ โหม ประกาศจะดันขึ้นไปอยู่ที่ที่โลกรัมละ
80 บาท ทุ้มงบ 2.5 หมื่นล้านอ้อมแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนจะซ้ำ
เกินเปลวไป

นอกจากไม่รับมุก ชาวสวนยางปักษ์ใต้ยังส่งพิทชนกันผสมโรมมือ
รัฐบาลที่อุปบุดชกจะตอบไม่ตรง โจทย์ปัญหาปากท้องแล้ว.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน



27 มกราคม 2558 หน้า 1, 7

อำนาจปิดไม่รู้เรื่อง สัญญาทาสขายยาง โยนปลัดเกษตรแจง อ้างเพ็งนั่งเก้าอี้รมต.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีฯ ได้เรียกนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ เข้าไปหารือถึงการทำสัญญาขายยางในสต็อก 2.1 แสนตัน ให้กับบริษัท ไทหนาน เป็นเอกชนจีน ท่ามกลาง
▶▶▶ ต่อ : ยาง -หน้า 7

ยาง

ความสงสัยของหลายฝ่ายว่าสัญญาซื้อขายยางเป็นการทบทวนราคาขายในตลาดหรือไม่

โดย นายปีติพงศ์กล่าวในเวลาต่อมาว่า ยางในสต็อกเป็นยางที่มีคุณภาพเพราะได้เปิดโถงตรวจสอบทั้งหมดแล้วขอให้นับใจว่าบริษัทจีนจะรับซื้อยางทั้งหมดตามราคาที่ตกลงไว้

ขณะที่ นายอำนาจ ยอมรับว่าทาง รมช.เกษตรฯ ได้สอบถามตน ถึงกรณีกระแสข่าวการทำสัญญาขายยางให้เอกชนจีนนั้น ที่อาจทำให้รัฐบาลไทยเสียเปรียบ ซึ่งตนยืนยันว่าจะยึดราคาที่ทำสัญญาขายตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2557 ในราคา 63.56 บาทต่อกก. ในส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 และยาง STR 20 ในราคา 55.50 บาท และเป็นค่าดำเนินการในอัตราที่ 3.30 บาทต่อกก.

ส่วนการปรับลดราคาให้ยึดตามคุณภาพเป็นหลัก โดยทั้งหมดยืนยันว่าราคาที่ขายยางคุณภาพต่ำสุดจะไม่ต่ำกว่า 50.50 บาทต่อกก. ซึ่งตามกรอบนโยบายให้ดำเนินการตามแผนดังกล่าว

นายอำนาจยังกล่าวถึงในส่วนเอกสารแนบท้ายสัญญาในเรื่องกำหนดคุณภาพยางจะมีการปรับลดราคาตามเกรดของยางและให้ยึดตามราคาที่ลงนามในหนังสือเจตนา หรือ Letter of Intention เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2557 โดยกำหนดราคาขายจริง 50.95 บาทต่อกก. นั้น ตนไม่ทราบมาก่อนเพราะเพิ่งมารับตำแหน่งในวันที่ 24 พ.ย. 2557 ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดในการทำสัญญาซื้อขายยางเป็นการดำเนินการโดย นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ดูแลมาก่อนตนรับตำแหน่ง เรื่องนี้ต้องไปถามนายชวลิต

และยืนยันว่า ตนไม่เคยคิดที่จะรับผลประโยชน์หรือทำสัญญาเสียเปรียบ ทั้งนี้ยางได้ส่งให้กับเอกชนจีนบางส่วนแล้ว ขณะนี้ทางจีนได้เปิดแอลซีใหม่เพื่อซื้อยางอีก 8 พันตัน กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการกับองค์การสวนยาง และกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบคุณภาพยางตามจริง

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ราคาเริ่มขยับตัวขึ้นมา 62.90 บาท ในยางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาขายได้เข้าซื้อแล้ว 3 หมื่นกว่าตัน และได้ตกลงขายให้กับรัสเซียอีก 8 พันตัน

แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงเกษตรฯเปิดเผยว่าการขายยางให้กับเอกชนจีนได้ใช้ราคา 50.59 บาท เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพยาง และปรับราคาสดลงตามเกรด ไม่ใช่ราคา 63.56 บาท และได้ปรับลดราคาต่ำสุด ในยางที่มีเชื้อราปรับลดอีก 4.48 บาทต่อกก. และมีค่าดำเนินการอีก 3.30 บาท โดยขายในราคาที่ 43.17 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นการซื้อที่กตราบาคนส่งผลราคาขายตกต่ำต่อเนื่อง

นายสมพงษ์ ชูชาติ อายุ 64 ปี เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า หยอดกำลังใจกับการแก้ไขปัญหาการขาดรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราของรัฐบาล ข้าราชการก็แพงและใกล้ช่วงปิดกรีดแล้วชาวสวนยางจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัว แม้รัฐบาลประกาศจะปรับราคาขาย กก.ละ 80 บาท ในอีก 1 เดือนข้างหน้า ก็ไม่มียางจะขายเนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วต้องหยุดกรีด



27 มกราคม 2558 หน้า 8

สมาคมไม้ยางร้องงดเก็บเซส วอนรัฐหนุนส่งออกไม้แปรรูป

สมาคมธุรกิจไม้ยาง ร้องรัฐงดเก็บเงินเซส พร้อม
ออกใบรับรองส่งออก เหตุอียูระบุเป็นไม้เถื่อน

นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราแห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า ไม้ยางที่ตัดได้กว่า 95% จะส่งออกทั้งหมด
มูลค่าการส่งออกในแต่ละปีกว่า 30,000 ล้าน
บาท ซึ่งแนวโน้มตลาดไม้ยางมีความต้องการมาก
ขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ภายใน
บ้าน คอนโดมิเนียม ออฟฟิศ เป็นต้น ขณะที่การ
แข่งขันในตลาดไม้ยางมีความรุนแรงมาก

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการส่งออกไม้ยาง
ของไทยถูกสหภาพยุโรป หรืออียู โจมตีเรื่องการ
ตัดไม้ยางที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นไม้เถื่อน โดย
ประกาศตั้งแต่เดือน มี.ค. 2557 ให้การส่งออก
ไม้ยางของไทยต้องสำแดงใบรับรองความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยไม่เคยมีระเบียบเรื่อง
นี้ การทำงานของกระทรวงเกษตรฯไม่เคยบูรณา
การเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

“การส่งออกไม้ยางต้องมีใบรับรองว่าเป็น
ไม้ที่ได้จากการตัดที่ถูกต้อง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกได้โดยเฉพาะในตลาด
อียู ที่แนวโน้มความต้องการใช้ไม้ยางมีสูงมาก”

นอกจากนี้ ร่วง พรบ. การยางแห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 47 ที่ระบุให้กับค่าธรรมเนียมหรือ
เซสจากการส่งออกไม้ยางด้วย จะส่งผลให้การ
ส่งออกมีปัญหามากขึ้น เนื่องจากระดับการจัด
เก็บเซสสูงเกินไป ผลกระทบดังกล่าวจะถูกส่งไป
ยังเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งการที่ไทยไม่ส่งเสริม
การค้าไม้ยางอย่างเสรีจะทำให้ผู้ซื้อเกิดความ
ลังเล หันไปซื้อไม้อื่นมากขึ้น จากที่จีนที่ปัจจุบัน
ใช้ไม้ยางเป็นหลักคาดว่าจะหันไปซื้อไม้อื่นเนื่อง
จากเซสของไทยทำให้ราคาส่งออกไม้ยางสูงขึ้น

“การเก็บเงินเซสจากการส่งออกไม้ยางทาง
สมาคมฯเคยร้องเรียนรัฐบาลก่อนๆ ให้ความเห็น
ชอบตรงกันว่าควรยกเว้นแต่รัฐบาลนี้ นำร่างพรบ.
มาพิจารณาใหม่และระบุให้มีการเก็บเซสอีก”

สำหรับราคาไม้ยางมีแนวโน้มลดต่ำลงเนื่อง
จากมีการโค่นยางมากขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมให้
โค่นยางเก่าและปลูกใหม่ โดยราคาไม้ยางเฉลี่ย
อยู่ที่ กก.ละ 2 - 2.20 บาทจาก กก.ละ 3.50 บาท



27 มกราคม 2558 หน้า 2

:รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศ พิศาวาณิช

คณบดีศึกษาศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อุตสาหกรรมยางพาราของกัมพูชา

● ปัจจุบันยางพาราได้ถูกกำหนดให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพเป็น 1 ใน 19 รายการที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่มีศักยภาพในการส่งออกขณะนี้ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ประมง ปศุสัตว์ เสื้อผ้า ถั่วเหลือง และรองเท้า ส่วนสินค้าและบริการที่ถูกกำหนดให้มีศักยภาพแต่ยังไม่สามารถส่งออกแต่อยู่ในแผนของการพัฒนา ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไม้ การขนส่งและก่อสร้าง เป็นต้น

รัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาประเทศ มีการคาดหวังและตั้งเป้าว่าจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนในกัมพูชา (ผ่านทางโครงการ SOCIAL LAND CONCESSION : SLC) กัมพูชาไม่ได้เพียงกำหนดยางพาราให้เป็นพืชที่สำคัญในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้น แม้กระทั่งในอดีตก็ได้กำหนดให้เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญมาตั้งแต่ปี 1910 ในขณะที่มีพื้นที่ปลูกเพียง 900 ไร่ โดยมีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ "MR. BOUILLARD" เป็นคนนำพันธุ์มาปลูกเป็นครั้งแรก โดยเริ่มปลูกครั้งแรกที่จังหวัดสีหนุวิลล์ (SIHANOUKVILLE)

หลังจากนั้นก็ขยายพื้นที่ปลูกไปยังจังหวัดกัมพงจาม (KAMPONG CHAM) และกระแจะ (KRATIE) ผลผลิตต่อไร่ในขณะนั้นอยู่ที่ 32 กก.ต่อไร่ ต่อมาพื้นที่ปลูกได้ทยอยเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนไร่ในปี 1960 และผลผลิตต่อไร่เพิ่มเป็น 240 กก.ต่อไร่ (ช่วงนั้นเป็นการบริหารจัดการโดยบริษัทของชาวฝรั่งเศสทั้งหมด)

หากเปรียบเทียบกับผลผลิตยางพาราของไทย อยู่ที่ 300 กก.ต่อไร่ ส่วนมาเลเซีย 400 กก.ต่อไร่ จากพื้นที่ปลูกไม่ถึงหนึ่งพันไร่ เพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนไร่จนพื้นที่ปลูกเป็นล้านไร่ โดยพื้นที่ปลูกยางพารามีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง ปี 2557 พื้นที่

การแปรรูปยังมี
คุณภาพมากพอ
ซึ่งจะเป็นโอกาสของ
นักธุรกิจไทย
ที่เข้าไปลงทุน

เพาะปลูกยางพาราอยู่ที่ 2 ล้านไร่ และมีผลผลิตทั้งหมด 70,000 ตัน รัฐบาลมีเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ปลูกในปี 2020 เป็น 2.8 ล้านไร่ หากสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้ตามเป้าหมายจะทำให้ผลผลิตเพิ่มเป็นมากกว่า 80,000 ตัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมดจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยมีเวียดนามเป็นตลาดอันดับหนึ่ง ซึ่งเวียดนามส่งออกไปขายยังประเทศจีนและมาเลเซีย

27 มกราคม 2558 หน้า 3

:ASEAN Way

กัมพูชาซื้อราคายางพื้นตัว

พนมเปญ - เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของกัมพูชา พากันคาดการณ์ว่า ราคายางธรรมชาติจะปรับตัวสูงขึ้นในปี นี้ จากการที่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น เพื่อจำกัดการส่งออก โดยนายไล พัลลา ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการปลูกยางพารากระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง กัมพูชา ประเมินว่า ราคายางน่าจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในปี นี้ จากการที่ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็น 3 ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังดำเนินความพยายามที่จะลดการส่งออกยางเข้าสู่ตลาดโลก ที่น่าจะช่วยแก้ปัญหา ยางล้นตลาดได้ โดยปัญหาราคายางธรรมชาติตกต่ำเมื่อปีที่แล้ว ทำให้รัฐบาลไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้จัดประชุมร่วมกับกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เมื่อเดือนต.ค.ปีที่แล้ว เพื่อหารือ ถึงการจำกัดการส่งออก และคาดว่าจะมีการประชุมในเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งราวเดือนก.พ.นี้

อย่างไรก็ดี นายพัลลา เตือนว่า ราคายางอาจจะไม่ฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับ เมื่อปี 2554 ที่มีราคาสูงถึง 4.000 ดอลลาร์ต่อตันในตลาดโลก